

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 23,226 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หน้า 28

เกษตรกรรมเก่ง

"แพะ" ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจ เนื่องจากให้ผลผลิตและผลตอบแทนเร็วกว่าการเลี้ยงโค เพราะหากินเก่ง กินพืชใบไม้ได้หลายชนิด ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ ขนาดตัวเล็ก ใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงดูง่าย ให้ผลผลิตหลากหลายทั้ง เนื้อ นม หนัง และขน

เชวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้จากการเลี้ยงแพะจนประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2552 สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์

เชวรัตน์เล่าว่า ประกอบอาชีพทำการเกษตรมาแล้วหลากหลาย ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ปรับไปตามสภาพความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด อ้อย มะขามเทศยักษ์ ไร่ถั่วลิสง เลี้ยงวัวเนื้อและเป็ดขาววารี แต่ทุกอย่างยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจ เพราะใช้ต้นทุนสูง ทั้งสารเคมี และแรงงาน จนกระทั่งมาในปี 2546 จึงได้รับปรับเปลี่ยนพื้นที่ฟาร์มประมาณ 10 ไร่ ให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแพะ และแกะ โดยเริ่มต้นด้วยจำนวนเพียง 36 ตัว และมีแนวคิดริเริ่มของการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ ด้วยการใช้เกษตรกรอินทรีย์ และใช้พืชตามธรรมชาติเป็นอาหารแพะ

"ที่มาสันใจเลี้ยงแพะนั้น เพราะเห็นว่า เป็นสัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศร้อนและชื้นได้ดี ทนต่อสภาพของเมืองไทยได้ดีมาก อีกทั้งเป็นสัตว์ที่มีต้นทุนการเลี้ยงไม่แพงนัก มีความสามารถในการกินพืชผลทางการเกษตรต่างๆ ทั้งใบ ผล เป็นอาหารได้ดี เราสามารถใช้ใบไม้มาแทนอาหารข้นและอาหารหยาบ โดยไม่ต้องซื้อฟางหญ้า ซึ่งมีราคาสูง เพราะแพะนั้นจะชอบกินใบไม้ ทนต่อพืชรสนม และพืชที่เป็นหนามได้ ไม่ว่าจะเป็นกระถิน มะขามเทศ พุทรา ซึ่งพืชหลายชนิดก็ตัดทิ้งเพราะเป็นภาระแก่ฟาร์มแก่หญ้า แต่สามารถเอามาใช้



นายเชวรัตน์ อ่ำโพธิ์

เชวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เปรียบใบไม้

ให้ป้อนกิน ด้วยการเลี้ยงแพะ

เป็นอาหารเลี้ยงแพะได้ โดยแพะสามารถกินไม่พุ่มเดียวได้ถึง 90 กว่าชนิด เปรียบเหมือนใช้ใบไม้แลกเงินนั่นเอง"

นอกจากนี้ ยังมีการใช้พืชสมุนไพรช่วยในการรักษาสุขภาพ แพะ และแกะ โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ฟาทลายโจร ร่วมกับบอระเพ็ด เพื่อรักษาโรคแพ้อากาศ ปอดบวม และบำรุงเลือด รวมถึงการเน้นใช้วัสดุต้นทุนต่ำที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนที่ปลูกสร้างจะเน้นยึดหลักการใช้แสงแดด สายลม เพื่อทำลายเชื้อโรคในฟาร์ม โดยการปลูกโรงเรือนในแนวขวางตะวัน เพื่อให้แสงแดดส่องทั่วถึงในตอนเช้าและเย็น

ปัจจุบันฟาร์มของเชวรัตน์ ในชื่อ **คุณสุขฟาร์ม** ได้เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงแพะและแม่พันธุ์แพะ แกะ รายใหญ่มีแพะทั้งสายพันธุ์เนื้อ สายพันธุ์นม และแกะอีกหลายสายพันธุ์ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 700ตัวพร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกับ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในตำบลลำสามฟอง ก่อตั้งชมรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์แพะ แกะ อำเภอมากเหล็กขึ้น โดยได้รับเลือก



ให้เป็นประธานชมรมมาตั้งแต่ ปี 2549 มีสมาชิกกระจายอยู่ใน 30 จังหวัด เกือบ 200 ฟาร์ม มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกทุก 3 เดือน เพื่อกำหนดแนวทางการทำไคด้าประจำปี และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยง การตลาด การป้องกันรักษาโรคแพะ และ การขยายพันธุ์แพะ และด้วยการผสมเทียม และการเตรียมอาหารโดยยึดหลักเกษตรกรอินทรีย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เชวรัตน์ อ่ำโพธิ์ ยังเป็นรองประธานในการจัดงานวันแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2556 ที่จะถึงนี้ โดยเชิญชวนผู้สนใจไปร่วมงาน ณ ลานนิทรรศการองค์การส่งเสริมกิจกรรมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มากเหล็ก จ.สระบุรี

สำหรับผู้สนใจการเลี้ยงแพะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เชวรัตน์ อ่ำโพธิ์ บ้านเลขที่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสามฟอง อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี เบอร์โทรศัพท์ 089-203-1424



วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"